



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,688 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,473,867 ราย เสียชีวิต 21 ราย เสียชีวิตสะสม 30,239 ราย รักษาหายเพิ่ม 4,130 ราย รักษาหายสะสม 4,418,202 ราย ยังรักษาอยู่ 25,426 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 536,408,886 (+520,152) ราย เสียชีวิต 6,323,171 (+1,448) ราย รักษาหาย 507,499,167 (+625,305) ราย

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การกระจายวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, มติชน, ประชาชาติ, thaipbs, thailandplus, newtv, acnews, thebangkokinsight, mcot, thestandard, workpointtoday)

- นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ชี้แจงวัคซีนโควิด 16.8 ล้านโดส สำหรับ รพ.สต. เป็นโควตา จัดส่งระดับจังหวัดมีการประสานและแจ้งก่อนส่งมอบไป รพ.สต. หากไม่พร้อมปฏิเสธได้ ทำให้ไม่มีปัญหาวัคซีนล้นตู้เย็น ยืนยันไม่ได้ไปทิ้งเป็นขยะวัคซีน ทั้งนี้ พบบางอำเภอฉีดเข็มแรกน้อยกว่า 60% เข็มกระตุ้นไม่ถึง 10% จึงต้องทำแผนเร่งรัดให้ได้ตามเป้าหมายการนำวัคซีนทุกชนิดทุกสูตรไป รพ.สต. จึงอำนวยความสะดวกกลับบ้าน

#### 2. การผ่อนคลายมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, voicetv, TNN, newtv, ejan, thailandplus, hocus js100, thaigov, ch3plus, thebangkokinsight, acnews)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอขอขยายเวลาการเปิดสถานบริการถึงเวลา 02.00 น. ว่า มีการพิจารณาเป็นระยะ ๆ ได้ให้แนวทางไปแล้วใน ศบค. ซึ่งจะมีข้อยุติในการประชุมครั้งต่อไป การจะขยายเวลา ต้องไปดูกฎหมายเดิมว่า ก่อนโควิดระบาดแต่ละที่ที่เปิดไปจนถึงเวลาเท่าไร เพราะยังมีผลบังคับใช้อยู่ ส่วนเรื่องการถอดหน้ากากอนามัย กำลังพิจารณาอยู่เช่นกัน ย้ำว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจ

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลง กกก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบ 4 เรื่องสำคัญ คือ 1.ยกเลิกท้องถิ่นออราซอณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด 19 ที่เคยประกาศไว้ทั้งหมด 2. กำหนดให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 56 3.รับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทยและสถานการณ์โลก ดีขึ้น 4. เห็นชอบข้อเสนอแนะมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ ตามที่กรมอนามัยเสนอ ส่วนเรื่องการถอดหน้ากากยังไม่ข้อสรุป จึงยังคงใช้มาตรการเดิม

#### **สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่าสถานการณ์ของไทยดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังเปิดภาคเรียน 3 สัปดาห์ และการผ่อนคลายมาตรการให้เปิดสถานบันเทิง จนถึงวันนี้ยังไม่พบสถานการณ์การระบาดมากขึ้น สธ. ยังคงเน้นให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะ Post pandemic ส่วนการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติของประชาชน ดำเนินตามมาตรการ "2U" และมาตรการ 3 พอ ทั้งนี้ จากการประเมินสถานบันเทิงที่ลงทะเบียน 760 แห่ง จากทั้งหมด 2,890 แห่ง ผ่านการประเมิน 100% เช่นเดียวกับสถานบันเทิงในพื้นที่เฝ้าระวังและนำร่องท่องเที่ยวที่มีการลงทะเบียน 688 แห่ง จากทั้งหมด 2,135 แห่ง ผ่านการประเมิน 100%




## โรคฝีดาษวานร

### โรคฝีดาษวานร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, บางกอกทูเดย์, ไทยโพสต์, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยที่ประชุม กกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบกำหนดให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 56 พร้อมกำหนดชื่อเป็นทางการว่า "ฝีดาษวานร" และกำหนดอาการของโรค

- นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตรวจสอบลิงในประเทศไทยจำนวน 2.5 หมื่นตัว จากประชากรลิง 5 หมื่นตัว ในพื้นที่ 222 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันผลการตรวจยังไม่พบร่องรอยโรคฝีดาษลิงในสัตว์ป่าในไทย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นอกจากนี้ยังส่งตรวจสัตว์ที่มีการนำเข้าตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ 97 ตัวอย่าง ยังไม่พบสัตว์ชนิดไหนมีโรคฝีดาษลิง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ทุก รพ.ในสังกัด กทม. ฝ้าระวังคนไข้ทั้งห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก หากพบผู้สงสัยติดเชื้อให้แยกกักตัวทันที รวมทั้งแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล จนท.ที่เกี่ยวข้องทราบ และย้ำให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค เบื้องต้นได้กำหนดให้ รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ ฝ้าติดตามข้อมูลและควบคุมดูแลสถานการณ์โรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์และสรุปรายงานต่อผู้บริหารต่อไป</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐยกระดับการเตือนภัยโรคฝีดาษลิง เป็นขั้นที่ 2 หรือรองจากระดับสูงสุด ขณะที่สถิติสะสมของผู้ป่วยยืนยันและผู้ติดเชื้อเข้าข่ายทั่วโลก มีจำนวนรวมกันมากกว่า 1,000 คน</li> </ul>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นโยบายกัญชาเสรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน360 ,แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน ,แนวหน้า ,ไทยรัฐ ,โพสต์ทูเดย์ ,ไทยโพสต์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานประชุม ครม. ในที่ประชุมมีการหารือถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนและบังคับใช้กฎหมายกัญชา กัญชง ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 โดยเฉพาะการปลูก เสพ สูบ บริโภค สามารถทำได้ถูกกฎหมาย แต่ไม่สามารถทำได้อย่างเสรี เพราะยังมีพฤติกรรมการใช้บางเรื่องที่รัฐจำเป็นต้องควบคุม อาทิ การสูบแล้วก่อความรำคาญกับผู้อื่น การสูบแล้วขับรดอาจผิดกฎหมาย ห้ามจำหน่ายแก่เด็ก โดยจะมีกฎหมายใหม่เพื่อกำหนดรายละเอียดต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ต่อสภา รัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน บูรณาการนโยบายพืชกัญชา และกัญชง เพื่อกำกักดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นปัญหาจากความไม่เข้าใจกัน</li> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว. สธ. กล่าวว่า ตามที่ สธ. มีนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพที่ถูกต้องสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ และในวันที่ 10 มิ.ย.65 รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ที่สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์</li> <li>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานให้ที่ประชุม ครม. ทราบถึงแนวทางที่รัฐบาลได้เตรียมการเพื่อรองรับกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติด ทางคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชา จะทำหน้าที่ในประเด็นต่างๆ อาทิ การรับคำร้องทุกข์ การหามาตรการทางกฎหมาย เพื่อดูแลปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจนกว่า พ.ร.บ.กัญชาจะมีผลใช้บังคับ รวมถึงการทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ INCB ถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทยระหว่างที่ พ.ร.บ.กัญชา ยังไม่มีผลบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังเปิดกัญชาเสรี</li> <li>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ความพร้อมในการปล่อยตัวผู้ต้องขังในเรือนจำคดีที่เกี่ยวข้องกับกัญชาจะได้รับการปล่อยตัวประมาณ 4,100 คน คาดว่าจะไม่สามารถปล่อยพร้อมกันได้ทุกรายทั้งหมดเพราะจะต้องมีการจัดทำเอกสารและรายละเอียดอื่นๆ เชื่อว่ามีความพร้อมในการดำเนินการ การปลดล็อกกัญชาครั้งนี้ส่งผลให้เหลือเพียงแค่ สาร THC เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ในบัญชียาเสพติด และต้องมีชุดตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป</li> <li>- นายนิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า ม.อ.มีความพร้อมรับการปลดล็อกกัญชาตั้งแต่เริ่มการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อส่งต่อวัตถุดิบไปยังฝ่ายสกัดสารสำคัญและใช้ในด้านการแพทย์ การเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย และการรักษากองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา โดยจะมีการลงทะเบียนผู้สนใจที่จะรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในทุกด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชา</li> <li>- ดร.สฤณี บุตรเนียร ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การปลดล็อกกัญชา ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2 % ผู้ที่ต้องการปลูกเพียงจุดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ซึ่ง อย. เตรียมจะนำมาใช้ในการจดทะเบียนการปลูกกัญชาเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เมื่อมีผลใช้บังคับแล้ว จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นการต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย</li> </ul>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย อยู่ระหว่างเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 8 มิ.ย. วาระที่ 1 ส่วนร่าง พ.ร.บ.การใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงของพรรคพลังประชารัฐ เปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วแต่เงียบมาก ขณะนี้ภาคประชาชนได้เสนอร่าง พ.ร.บ.พืชยา กัญชากระท่อม พ.ศ.ฉบับประชาชนผ่านการยื่นร่างกฎหมายให้กับผู้แทนสภาฯ แล้ว สำหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 หรือ ยส.5 พบว่ากฎหมายที่จะมารองรับไม่ชัดเจน</p> <p>- นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ อธิบดีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ควรมิกติกาชัดเจนด้วยการแบ่งเป็นกลุ่มที่ชัดเจน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กรณีผู้ป่วย กลุ่มที่ 2 ส่วนผู้ปลูก กลุ่มที่ 3 ผู้ทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ กลุ่มที่ 4 ในส่วนของผู้ใช้เชิงสันตนาการ กลุ่มที่ 5 นักวิจัย และกลุ่มที่ 6 แพทย์ เภสัชกร พยาบาล ต้องมีความรู้เรื่องนี้ หากใครจะไขข้อให้มีการขึ้นทะเบียนว่ามีใครบ้าง อยู่ที่ไหน ตรงนี้จะทำให้การใช้มีความหลากหลาย และใช้ไปในทางที่ถูก.</p> <p><b>บทความกัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์บ้านเมือง ,เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงนโยบายการปลดล็อกกัญชาเสรี ที่มีกระบวนการผลักดันปลดล็อกมาหลายปี แต่มีแรงทักท้วงจากคน หน่วยงาน สื่อจำนวนมากทำให้ดำเนินงานไม่ไหว แม้จะมีข้อมูลวิชาการจากประเทศต่างๆ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบต่อสังคม และมาถึงตอนนี้ ก็เพิ่มมีเสียงทักท้วงออกมามากขึ้นหลังจากเริ่มเห็นผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ เรียกร้องให้ชะลอ และสร้างกฎหมายคุ้มครองกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกัญชา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เฟซบุ๊ก</p> <p>- สรยุทธ สุทัศนจินดา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมหากมีการประกาศใช้นโยบายกัญชาเสรี จะทำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในการใช้กัญชา เช่น เด็ก เยาวชน และหญิงมีครรภ์สามารถเข้าถึงกัญชาได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ มีความห่วงใยในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและความปลอดภัยของสังคมโดยรวม จึงเสนอมาตรการควบคุมกัญชาที่เหมาะสมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชา รัฐบาลเร่งพิจารณาให้มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อคุ้มครองให้มีการบริโภคกัญชาอย่างเหมาะสม มีคณะกรรมการเพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบที่เกี่ยวกับการใช้กัญชา รวมทั้งออกแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญต่อการประเมินและแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ : สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>- แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายการปลดล็อกกัญชาเสรีที่มีผลให้กัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษ หากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ผู้ครอบครองกัญชาจะมีความผิดและกัญชากลายเป็นของถูกกฎหมาย การปลดล็อกกัญชาเหมือนดาบสองคม เพราะมีทั้งคุณและโทษ รัฐบาลยังไม่มิกฎหมายเฉพาะในการกำกับควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาอย่างครบวงจรและยังไม่มี การกำหนดโทษความผิดอย่างชัดเจน หากไม่มีมาตรการควบคุมอย่างรัดกุมการปลดล็อกกัญชาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน คอลัมน์ : ตีเดี่ยวกัญชาเสรี</p> <p>- มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรแสดงความเห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรี ว่าการปลดล็อกกัญชาจะทำให้ประชาชนมีสิทธิการเข้าถึงที่จะปลูกและนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านสังคมไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชา โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลสามารถใช้กัญชาในการดูแลตนเองได้ และทำอะไรให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างปลอดภัย ทาง รพ.อภัยภูเบศรเตรียมการพัฒนาศักยภาพมีการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลกัญชาทั้งยาแผนโบราณและแผนปัจจุบันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชน</p>	
<p><b>เปิดงานป้องกันโรคไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานมหกรรม คนสระบุรี ร่วมใจ เก็บไข่ให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ลดป่วย ลดตาย โรคไข้เลือดออก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อสร้างความตระหนักจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.สระบุรี รวมทั้งกล่าวขอบคุณ อสม. ที่ช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา ขอให้ดำเนินการใกล้ชิดต่อไป</p>	-
<p><b>งานวันโรคแห่งชาติ ครั้งที่ 6</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, bluechipthai)</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Dr. Pierre-Yves Norval หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก และองค์กรนานาชาติร่วมการแถลงข่าว “สรุปผลการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ครั้งที่ 6” ทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกและองค์กรนานาชาติ พร้อมมุ่งเป้าดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ Global End TB Strategy ลดอัตราป่วยวัณโรคเหลือ 10 / ประชากรแสนคน ในปี 2578</p>	
<p><b>เตือนอย่าโพสต์ตำทางโซเชียล</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เทหะพาที          - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เตือนเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบระบายความโกรธ หรืออารมณ์ด้านลบของเด็กวัยรุ่น โดยโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย เปรียบเหมือนกับการไปยื่นกลางตลาดนัด แล้วถือโทรโข่งตะโกนด่าว่าคนและละเมิดคนอื่น และจากการเข้าถึงคนหมู่มาก กลายเป็นการละเมิดที่รุนแรงโดยผู้ละเมิดไม่รู้ตัว ส่งผลให้เด็ก ๆ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ถูกฟ้องร้อง ถูกดำเนินคดี พร้อมแนะนำให้เบี่ยงเบนความโกรธ ความโมโหของตนเอง ด้วยการไปดูหนังฟังเพลง หรือระบายความรู้สึกที่ไม่ดีต่อใคร เช่น เตะกระสอบทราย เขียนใส่กระดาษแล้วฉีกทิ้ง หรือเข้าไปคุยไประบายกับผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ ซึ่งก็จะช่วยปลดปล่อยความโกรธลงได้</p>	-
<p><b>การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูการกลืน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)          - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงว่า การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูการกลืน มีภารกิจดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบริการและวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูเบื้องต้นด้านการกลืนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” มีการพัฒนางานวิจัยด้านการกลืนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ และการประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ          - พญ.ภัทรา อังสุวรรณ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานกิจกรรมบำบัด ได้พัฒนาและจัดตั้งคลินิกฟื้นฟูการกลืนขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากภาวะกลืนลำบากเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยหลังการเกิดความพิการหรือพยาธิสภาพของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต บางรายอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต</p>	-
<p><b>แนะวัยทำงานควรมีกิจกรรมทางกาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., tnn, thebangkokinsight, changmainews, thailandplus)          - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกลุ่มวัยทำงานควรมีกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ หรือ 30 นาที/วันตามคำแนะนำของ WHO ส่งเสริมให้กลุ่มวัยทำงานได้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เช่น การเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งลดเสี่ยงอ้วนลงพุง และสร้างสุขภาพที่ดี</p>	-
<p><b>โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., tnn, changmainews, thailandplus, bluechipthai, nationtv, bangkokbiznews)          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน 7 โรค 3 ภัยสุขภาพ หากประชาชนดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้อง และมีสุขภาพดีในช่วงหน้าฝนนี้</p>	-
<p><b>แนะนำตรวจตาสม่ำเสมอ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์          - นพ.อภิชัย สิริกุลจิรา ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ แนะนำตรวจตาสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถตรวจได้ทุกช่วงอายุ ไม่จำเป็นต้องตรวจเมื่อมีอายุมาก เพราะโรคตาบางโรคช่วงแรกอาจไม่มีอาการเลย โดยเฉพาะโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง ซึ่งเป็นภัยเงียบที่อาจทำให้ตาบอดได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันที่</p>	-
<p><b>เครียดมีผลต่อโรคต่อมลูกหมาก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ          - นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า อาการของความเครียดส่งผลต่ออาการของโรคต่อมลูกหมากแย่งได้ โดยผ่านกลไกของระบบประสาทอัตโนมัติที่ตอบสนองต่อภาวะเครียดผ่านฮอร์โมน ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบบริเวณต่อมลูกหมากที่หุ้มท่อปัสสาวะ และทางออกกระเพาะปัสสาวะมีการหดตัว พร้อมแนะนำการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุโดยศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เพราะภาวะเหล่านี้ อาจส่งผลเสียที่ร้ายแรงได้ในอนาคต</p>	-
<p><b>พัฒนาศักยภาพ อสม.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า          - นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารมว.กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ณ รพ.สต.น้ำบุน และรพ.สต. เหล่ากลาง ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนโยบายเปลี่ยนผ่าน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคโควิด 19 สูโรคประจำถิ่น พร้อมมอบสื่อสามารถให้กำบอสม.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตาม          ข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำว่าให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เป็นการพูดแล้วทำ และไม่ทิ้งใครไว้          ข้างหลัง</p>	